



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้กำหนดไว้ หรือมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.,ก.จ.หรือ ก.ค. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

### ๑.วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี	เวลา	วิธีการประเมิน	สถานที่
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b> ๑) ตำแหน่งคนงาน	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กำหนดรายนามตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)	สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) (ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง)	ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น ๑

/๒. หลักเกณฑ์....

## ๒.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

## ๓.ระเบียบและวิธีการสอบ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุกตำแหน่งมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือหากมารายงานตัวหลังเวลาเริ่มดำเนินการสรรหาไปแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันควร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ

๒) การเลือกสรรจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรตามที่กำหนดไว้

๓) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบทุกข้อ

๓.๑ การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพ กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ - กระโปรง สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ-กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขนและเสื้อยืด ห้ามใส่รองเท้าแตะ

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๓.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว ทั้งนี้ จะเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ

๓.๔ ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรนี้ หรือทุจริต หรือกระทำอันส่อไปในทางทุจริตใน การเลือกสรรครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาจพิจารณาไม่ให้ผ่านการเลือกสรรและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอีกต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนิรันดร์ ตานไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ภาคผนวก ก

รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

ตำแหน่งคนงาน

ลำดับที่	เลขที่สมัคร ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๐๑	นายรัช อุปละ	
๐๒	๐๒	นายภิญโญ มณีวรรณ	

๐๓๓๓